

บทที่ 14

ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ, เป้าหมายโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์

เมื่อจบบทนี้แล้วคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- สรุปยุทธวิธีของซาตานที่ต่อสู้กับร่างกาย
- สรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้ได้ชัยชนะในร่างกาย
- สรุปยุทธวิธีของซาตานในการใช้บุคลิกภาพของมนุษย์ซึ่งทำสงครามต่อสู้ผู้เชื่อ
- สรุปยุทธวิธีของซาตานที่ต่อสู้กับครอบครัว
- สรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อมีชัยชนะในครอบครัว
- สรุปยุทธวิธีของซาตานในด้านการเงินและวัตถุ
- สรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อมีชัยในด้านการเงินและวัตถุ

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ

"ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10.10)

คำนำ

บทที่แล้ว ๆ มานั้นมุ่งเน้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะในการโจมตีของศัตรู ประกอบด้วย จิตใจ ลึน กำแพงฝ่ายวิญญาณและวิญญาณที่ชั่วร้ายในสถานฟ้าอากาศและยังรวมถึงการศึกษาถึงพลังของความชั่วในโลก เนื้อหนัง และอำนาจของมาร

บทนี้จะเน้นที่เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของศัตรู ประกอบด้วยร่างกาย ครอบครัว การเงิน และการโจมตีทางบุคลิกภาพของมนุษย์

ยุทธวิธีของซาตาน

การโจมตีทางร่างกาย

ร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

"ท่านไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่าน ถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้น" (1 โครินธ์ 3.16-17)

โดยเหตุที่ร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณของพระเจ้า ซาตานจึงโจมตีทางสิ่งต่อไปนี้

ความเจ็บป่วย

พระคัมภีร์เปิดเผยสาเหตุหลายประการของความเจ็บป่วยทางร่างกาย ความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดจากซาตาน

ความเจ็บป่วยอาจเป็นการทดสอบของพระเจ้า ซึ่งไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่เกิดจากซาตาน เป็นความเจ็บป่วยที่เป็นการทดสอบเพราะบาป ตัวอย่างเห็นได้จากเรื่องของมิเรียมใน กัณฑ์ 12

ในการรักษาโรคครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงกระทำระหว่างงานรับใช้ของพระองค์ในโลกนี้ พระองค์ตรัสแก่ผู้รับการรักษาว่า

"...นี่แน่ะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า" (ยอห์น 5.14)

ความเจ็บป่วยของชายผู้นี้เห็นได้ชัดว่าเป็นผลจากความบาป

ในกรณีอื่น ๆ พระเยซูทรงทำให้ชัดเจนว่าความเจ็บป่วยนี้ไม่ใช่ผลของบาป แต่เกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

"เมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิด และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ใครได้ทำผิดบาป ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด"

พระเยซูตรัสตอบว่า **"มิใช่ชายคนนี้หรือ บิดามารดาของเขาได้ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา"** (ยอห์น 9.1-3)

ความเจ็บป่วยเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากซาตาน แต่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสง่าราศีของพระองค์เมื่อการรักษาโรคเกิดขึ้นโดยการอธิษฐาน

ความเจ็บป่วยชนิดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสอนเพราะบาป แต่เป็นการโจมตีร่างกายโดยตรงจากซาตาน แต่เมื่อนำเอายุทธวิธีต่อต้านเพื่อให้ได้ชัยชนะมาใช้ การโจมตีทางร่างกายนี้สามารถนำสง่าราศีมาสู่พระเจ้าได้

ความเจ็บป่วยทุกอย่างไม่ได้เกิดจากบาปหรือจากซาตาน ความเจ็บป่วยอาจเกิดจากการละเมิดกฎธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเจ็บป่วยเพราะว่าไม่ได้กินอาหารที่เหมาะสม

สิ่งนี้เป็นการเข้ามาโจมตีทางอ้อมของซาตาน มันล่อลวงคุณให้กินอาหารที่ไม่เหมาะสมและไม่เอาใจใส่ร่างกายของคุณ ซาตานรู้ว่าการละเมิดกฎธรรมชาติเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยซึ่งจะกีดกันคุณไม่ให้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความอ่อนเพลียหมดแรง

ซาตานโจมตีร่างกายทางความอ่อนเพลียซึ่งเกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ มากเกินไป เมื่อคน ๆ หนึ่งเหน็ดเหนื่อยมาก ซาตานก็ถือเอาประโยชน์และทำการโจมตีฝ่ายวิญญาณ

ซาตานมาหาพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอ่อนเพลียจากการถืออด 40 วัน (มัทธิว 4.2) เมื่อเอเลียห์เหน็ดเหนื่อยจากการใช้ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณอันหนักหน่วง เขาก็ทำถอยและอยากจะตาย (1 พงศ์กษัตริย์ 19.4)

ความตาย

แม้ว่าความตายทางร่างกายต้องมาสู่ทุกคน จนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา ซาตานพยายามทำให้คนตายก่อนถึงเวลาอันควร มันจะล่อลวงคนให้ฆ่าตัวตาย มันจะทำให้คุณหวาดกลัวต่อโรคหรืออุบัติเหตุที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

ยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ

การมีชัยชนะเหนือการโจมตีทางร่างกาย

เมื่อคุณเจ็บป่วย จงแสวงหาพระเจ้าเพื่อหาจุดต้นเหตุของความเจ็บป่วยของคุณ

คุณได้ละเมิดกฎธรรมชาติซึ่งมีผลให้คุณเจ็บป่วยหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณได้กินอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือดื่มน้ำที่ไม่ดีหรือไม่ คุณได้ใช้สารเป็นพิษเช่น การสูบบุหรี่เข้าไปในระบบร่างกายของคุณหรือไม่

ถ้าคุณได้ละเมิดกฎธรรมชาติ พระเจ้าก็ทรงสามารถรักษาคุณได้ แต่คุณควรใช้สติปัญญาให้มากขึ้นในโอกาสต่อไป จงจำไว้ว่า ร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงหยุดละเมิดกฎธรรมชาติและเอาใจใส่ดูแลร่างกายของคุณให้ดีขึ้น

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำไว้ในเรื่องของการอ่อนเพลียหมดแรง พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ให้พักผ่อนเมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยมากจากงานรับใช้ที่ยุ่งของเขา (มาระโก 6.31)

เมื่อเอเลียห์เหน็ดเหนื่อยและซิมเศร่า เขาพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้และพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาหาเขาพร้อมด้วยอาหาร เอเลียห์หรือคอยจนกระทั่งเขาได้รับการแต่งตั้งใหม่จากพระเจ้าและกำลังของเขาฟื้นตัวขึ้นก่อนที่จะออกไปทำงานรับใช้ที่ท้าทายใหม่ ๆ (1 พงศ์กษัตริย์ 19.4-8)

เมื่อความเจ็บป่วยเป็นผลจากการติสสอนเพราะบาป ก็ไม่ได้เกิดจากซาตานและการผูกมัดอำนาจของศัตรูก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพียงแต่ให้สำนึกและหันกลับมาหาพระเจ้า ก็จะนำการปลดปล่อยมาให้

"มาเถิด ให้เรากลับไปหาพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงฉีกและจะทรงรักษาเราให้หาย พระองค์ทรงโอบอ้อมและจะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา" (โฮเซยา 6.1)

"เพราะเราจะเรียกเนื้อขึ้นมาให้แก่เจ้า และเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หาย พระเจ้าตรัส..." (เยเรมีย์ 30.17)

"พระองค์ตรัสว่า "ถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้า และกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ เจียหุฟังพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ แล้วโรคต่าง ๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้า"" (อพยพ 15.26)

"ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน" (สดุดี 103.3)

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการโจมตีร่างกายจากซาตานนั้น จำเป็นที่คุณต้องจำไว้ว่าในฐานะผู้เชื่อ พระเจ้าทรงควบคุมชีวิตของคุณ ซาตานไม่สามารถแต่งตั้งร่างหรือเอาชีวิตของคุณไปโดยที่พระเจ้าไม่ได้รับรู้ จงอ่าน โยบ บทที่ 1 และ 2 ซึ่งแสดงถึงความจริงนี้

ฤทธิ์อำนาจของเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของซาตาน พระเจ้าผู้ทรงสร้างร่างกายของมนุษย์ทรงมีอำนาจที่จะรักษาร่างกายนั้น จงอ้างพระสัญญาในการรักษาโรคเมื่อคุณประสบกับการโจมตีร่างกายของซาตาน

"แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาจากคนเหล่านั้นที่ย่ำเกรงนามของเรา..." (มาลาคีย์ 4.2)

"พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้ นั่น เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย" (1 เปโตร 2.24)

"แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การติสสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี" (อิสยาห์ 53.5)

"ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านที่จำเริญอยู่นั้น" (3 ยอห์น 2)

เมื่อซาตานโจมตีร่างกายของคุณ จงขอคำอธิษฐานจากผู้เชื่ออื่นๆ รวมทั้งผู้ปกครองในคริสตจักร และผู้ที่มีของประทานในการรักษาโรค

"...และให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรค โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน" (1 โครินธ์ 12.9)

"และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร...ผู้รักษาโรค..."(1 โครินธ์ 12.28)

"มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำความบาป พระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้" (ยากอบ 5.14-15)

ความตายฝ่ายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายตามที่เรารู้ ผู้เชื่อไม่ควรกลัวความตายเพราะว่าเรามีพระสัญญาที่ให้เรามีชีวิตนิรันดร์

"โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน" (1 โครินธ์ 15.55)

"เราที่มีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้" (2 โครินธ์ 5.8)

ซาตานไม่อาจเอาชีวิตของผู้เชื่อไปก่อนเวลาที่กำหนดไว้ให้เขาตายได้ตามที่แสดงไว้ในเรื่องของโยบ พระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธเจตนาของมนุษย์ อย่างไรก็ตามถ้าคนถูกซาตานล่อลวงให้ฆ่าตัวตายและยอมต่อการล่อลวงนี้ พระเจ้าจะไม่ลงโทษการกระทำตามเจตนาของเขา

ยุทธวิธีของซาตาน

การโจมตีทางบุคลิกภาพของมนุษย์

วิธีสำคัญวิธีหนึ่งที่ซาตานโจมตีก็โดยทางบุคลิกภาพของมนุษย์ ซาตานอาจใช้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราให้โจมตีเราทางด้านวิญญาณ การโจมตีอาจมาทางครอบครัว เพื่อนฝูง ศัตรู คนรู้จักในธุรกิจ หรือแม้แต่คนแปลกหน้า

บุคลิกภาพของมนุษย์อาจถูกแอบแฝงเป็นเหมือนกับ "ทูตของความสว่าง" อัครทูตและผู้รับใช้แห่งความชอบธรรม แต่แท้จริงแล้วซาตานกำลังทำงานผ่านตัวเขาเหล่านั้น

“เพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียม เป็นคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเป็นอัครทูตของ พระคริสต์ การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้ เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรม ทำยที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขา

ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกว่า อย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลา แต่ถ้าใครต้องนับว่า ข้าพเจ้าเป็นคนเขลา ก็ให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างคนเขลาเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้รอดตัวเองได้บ้าง” (2 โครินธ์ 11.13-16)

เราได้กล่าวถึงยุทธวิธีในการถ่ายถอดของวิญญาณไว้แล้วในบทที่แล้ว แต่ซาตานยังมีวิธีอื่น ๆ ในการใช้บุคลิกภาพของมนุษย์

ซาตานจะใช้คนให้คำปรึกษาที่ผิดๆ แก่เรา จงอ่านหนังสือโยบและสังเกตดูคำปรึกษาที่ผิดซึ่งเพื่อน ๆ และภรรยาให้แก่เขา

การเผยแพร่วณะเป็นของประทานอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ซาตานใช้ผู้เผยแพร่วณะของมันด้วย การที่คน ๆ หนึ่งเผยแพร่วณะส่วนตัวไม่ใช่ว่าการดลใจของพระเจ้าเสมอไป จงศึกษาตัวอย่างที่น่าเศร้าของเรื่องนี้ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 13

การโจมตีของซาตานมาจากเพื่อนที่เราไว้ใจเช่นเดียวกับจากศัตรูหรือผู้ไม่เชื่อพระเจ้า

“มิใช่ศัตรูผู้เยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนได้ มิใช่ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้หลบเขาได้ แต่เป็นท่าน เสมอมาเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรู้จักมักคุ้นกับข้าพเจ้า เราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ เราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิท” (สดุดี 55.12-14)

ซาตานใช้บุคลิกภาพของคนที่จะยกย่องเราและล่อลวงเราให้เอาพระเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของเราเอง

“คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่า “เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียงมนุษย์”

ในทันใดนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้าย เพราะท่านมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้วก็มีตัวหนอนกัดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัย” (กิจการ 12.22-23)

ซาตานใช้คนมาทำให้เราหลงออกไปจากแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา จงอ่านดูว่าเปโตรถูกซาตานใช้ให้โจมตีพระเยซูอย่างไรในด้านนี้ (มาระโก 8.31-33)

ซาตานจะพยายามทำให้สายตาของเรามองดูที่สิ่งอื่นแทนที่จะมองพระเจ้า เปโตรถูกนำไป เบี่ยงเบนจากแผนการของพระเจ้าสำหรับเขาโดยให้เขามีความสนใจในยอห์นมากเกินไป (ยอห์น 21.20-23)

ซาตานจะล่อลวงให้เรา "เลียนแบบ" ซึ่งเป็นงานของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5.19-21) การเลียนแบบคือการพยายามทำให้เหมือนเท่าเทียมหรือดีเท่าคนอื่นหรือการแข่งขันกับเขา ตราบใดที่เรายังยุ่งอยู่กับเรื่องเช่นนี้ เราจะได้ไม่ได้เดินตามรูปแบบการรับใช้ที่พระเจ้าทรงมีสำหรับชีวิตของเรา

ซาตานจะใช้คนให้ล่อลวงเรา จงอ่านดู โยชูวา 9 ว่าสิ่งนี้เกิดกับโยชูวาอย่างไร

คนจะละทิ้งเรา (2 ทิโมธี 4.16-17 , กิจการ 15.37-38, ยอห์น 6.66)

ซาตานจะพยายามกีดขวางวัตถุประสงค์ฝ่ายวิญญาณของเราโดยทางความสัมพันธ์กับผู้อื่น (1 เธสะโลนิกา 2.18) และจะทำให้เกิดความสับสนและการไม่กลมเกลียวกัน (1 โครินธ์ 14.33, ยากอบ 3.16)

ซาตานจะใช้คนอื่นมาให้กระทบต่อสถานการณ์ของชีวิตเรา จงอ่านว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแก่ โยเซฟใน ปฐมกาล บทที่ 37 และ 39

ยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ

ชัยชนะเหนือบุคลิกภาพของมนุษย์

ในบทที่แล้วเกี่ยวกับการถ่ายทอดของวิญญาณนั้น เราได้เน้นถึงความสำคัญของการเลือกคบหาเพื่อนและคนรู้จัก สิ่งนี้เป็นยุทธวิธีต่อต้านที่สำคัญเพื่อให้มีชัยชนะเหนือการโจมตีของซาตานที่กระทำมาทางผู้อื่น

การคบหาคนรู้จักอย่างระมัดระวังจะช่วยลดการล่อลวง การถูกทอดทิ้ง การไม่ลงรอย คำปรึกษาที่ผิดและการปิดกั้นความเจริญฝ่ายวิญญาณได้

แต่ยังมียุทธวิธีต่อต้านที่สำคัญอื่น ๆ อีกซึ่งจะนำชัยชนะมาสู่บุคลิกภาพของมนุษย์

ประการแรก เชื้อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์

"ประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ท่านพูดและไล่เสียงกับพวกที่นิยมกรีก แต่พวกนั้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสีย" (กิจการ 5.29)

ประการที่สอง ติดตามผู้อื่นต่อเมื่อเขาติดตามพระเจ้า

"ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์" (1 โครินธ์ 11.1)

"เหตุฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ติดตามพระเจ้า..." (ภาษาไทยใช้ว่า "เลียนแบบ") (เอเฟซัส 5.1)

อย่ายอมรับคำแนะนำหรือการเผยแพร่พระวจนะจากผู้ใดซึ่งไม่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้ อย่าชมเชยหรือติดตามผู้นำคนใดที่ชีวิตของเขาไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า

จำไว้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อคุณติดตามแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณเท่านั้น คุณจะไม่ได้ผลในการเลียนแบบผู้อื่น คุณต้องไม่ถูกทำให้เบี่ยงเบนไปโดยคนที่อยู่รอบ ๆ คุณ คุณต้องพึ่งพาที่การเปิดเผยของพระเจ้าไม่ใช่การทำเลียนแบบ

แม้ว่าคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณอาจทำให้สถานการณ์มามีผลกระทบตัวคุณก็ตาม จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่แม้ว่าโยเซฟประสบกับการโจมตีทางบุคลิกภาพของมนุษย์ พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนให้เป็นผลดีสำหรับเขา

"ฉะนั้นมิใช่พื้เป็นผู้ให้เรามาที่นี่ แต่พระเจ้าทรงให้มา..." (ปฐมกาล 45.8)

"พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่ยังเกิดขึ้นนี้แล้ว คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก" (ปฐมกาล 50.20)

ยุทธวิธีของซาตาน

โจมตีที่ครอบครัว

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในสมัยเริ่มแรกของโลก เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

พระเจ้าทรงเน้นที่ครอบครัวเสมอ พระองค์ทรงตั้งชนชาติที่ถูกเลือกไว้จากครอบครัวของชายคนหนึ่งคือ อับราฮัม พระองค์ทรงเลือกความสัมพันธ์ทางร่างกายของชายและภรรยาของเขาเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเจ้าทรงเน้นถึงความสำคัญของครอบครัวในแผนงานของพระองค์ตลอดมาทุกยุคสมัย

ครอบครัวเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งโครงสร้างอื่นๆ ทั้งหมดแตกแขนงออกไป ผู้นำทางรัฐบาลและศาสนาก็ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัว สังคมและชาติประกอบด้วยครอบครัวมากมายประกอบเข้าด้วยกัน

จากความสำคัญของหน่วยพื้นฐานของสังคมนี้เอง ครอบครัวจึงเป็นเป้าหมายที่ซาตานโจมตี ซาตานโจมตีความสัมพันธ์ระหว่างชายและภรรยาของเขา มันพยายามทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ผิดทางเพศซึ่งทำให้เกิดความบาป (1 โครินธ์ 7.5) มันนำชายและหญิงเข้าไปสู่ความบาปของการล่วง

ประเวณี (กาลาเทีย 5.19) มันพยายามทำให้คนหนึ่งมีอิทธิพลต่อคู่ของเขาให้หันออกจากพระเจ้า (โยบ 2)

ซาตานส่งเสริมความแตกแยกในบ้าน นับได้จากความขัดแย้งไปสู่การหย่าร้าง ซาตานพยายามนำการแตกแยกมาให้เพราะมันรู้ว่า

"ราชอาณาจักรใด ๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศ เมืองใด ๆ คร่ำเรื่อนใด ๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้" (มัทธิว 12.25)

ถ้าซาตานสามารถนำการแตกแยกและทำลายครอบครัวของชาติหนึ่ง ๆ มันก็สามารถทำลายชาตินั้นเองได้ในที่สุด

พระเจ้าทรงก่อตั้งลำดับของการบังคับบัญชาในครอบครัว ชายต้องเป็นศีรษะของบ้านและต้องรักภรรยาของเขา ภรรยาต้องทำตามการนำของเขา และลูก ๆ ต้องเชื่อฟังต่อพ่อแม่ของเขา (1 โครินธ์ 7, เอเฟซัส 5.1-6.1) ซาตานมุ่งเป้าหมายที่ผู้ชายของครอบครัวและล่อลวงเขาให้ประพฤติในทางที่ไม่ใช่ด้วยความรัก ทำให้ภรรยาและลูก ๆ ขาดความเคารพนับถือและเชื่อฟังเขา

ซาตานมุ่งเป้าหมายไปที่ลูก ๆ มันสร้างบรรยากาศของการขาดวินัยซึ่งทำให้ลูก ๆ กบฏไม่เชื่อฟัง จงอ่านเรื่องราวของลูกของเอลีใน 1 ซามูเอล 2 และลูกของดาวิดคือ อับราฮาม ใน 2 ซามูเอล 13-19

พระเยซูทรงเตือนถึงการโจมตีของศัตรูที่มีต่อครอบครัว

"ด้วยว่าตั้งแต่นี้ไปห้าคนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกัน คือสามต่อสองและสองต่อสาม พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ และจากลูกสาว และลูกสาวจากแม่ แม่ฝวจากลูกสะใภ้ และลูกสะใภ้จากแม่ฝว" (ลูกา 12.52-53)

ยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ

ชัยชนะในครอบครัว

ปัญหาหลายอย่างในหน่วยครอบครัวอาจหลีกเลี่ยงได้ถ้าผู้เชื่อเลือกคู่ครองของตนอย่างเหมาะสม พระคัมภีร์เตือนว่าผู้เชื่อต้องไม่แต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ

"สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน" (อาโมส 3.3)

"ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร" (2 โครินธ์ 6.14)

เมื่อหน่วยครอบครัวประกอบด้วยผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ ก็จะมีการแตกแยกฝ่ายวิญญาณ การแตกแยกนี้ไม่ใช่การขัดแย้งระหว่างเนื้อและเลือด แต่เป็นการขัดแย้งฝ่ายวิญญาณ เราไม่สามารถเอาชนะได้โดยถ้อยคำรุนแรงหรือโดยการโต้วาทีหรือโต้เถียงกัน

ซาตานต่อสู้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของครอบครัวเพราะว่าเป็นการเปรียบตามธรรมชาติของการเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร ผู้ที่ต้องสำนึกในข้อนี้และประกาศว่า

"...แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า" (โยชูวา 24.15)

ในฐานะทนายแห่งพระสัญญาของอับราฮัม เราสามารถอ้างพระสัญญาว่า **"บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลก (ทุกครอบครัวในโลก) จะได้รับพระพรเพราะเจ้า" (ปฐมกาล 12.3)** เพราะว่าเราเป็นทนายของอับราฮัมโดยทางฝ่ายวิญญาณ ครอบครัวของเราจะได้รับพระพร

เพื่อป้องกันการโจมตีของซาตาน ครอบครัวต้องเติบโตไปด้วยกันในฝ่ายวิญญาณ การอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจะผูกพันครอบครัวไว้ด้วยกัน

"และจงให้อภัยคำที่ข้าพเจ้าบัญญัติชาวพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และพวกท่านจะอุตสาหกรรมถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น จงเอาถ้อยคำเหล่านั้นไว้ที่มีมือของท่านเป็นหมายสำคัญ และจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่าน และเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่าน" (เฉลยธรรมบัญญัติ 6.6-9)

เราต้องจัดครอบครัวไว้ก่อนการรับใช้ คุณสมบัติสำหรับผู้นำในพันธสัญญาใหม่คือ ให้ครอบครัวของผู้นำในคริสตจักรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ดู ดิิตัส 1 และ 1 ทิโมธี 3)

การเน้นที่ผิดในการรับใช้ทำให้เกิดการแตกแยกในครอบครัวของคริสเตียนหลายครอบครัว เพื่อให้ยุทธวิธีของซาตานพ่ายแพ้ไปในด้านนี้ ครอบครัวต้องอยู่ในระเบียบตามพระคัมภีร์ก่อนที่ผู้เชื่อจะเข้ามีส่วนร่วมในงานรับใช้ ในตำแหน่งของผู้นำ

บิดามารดาที่มีความรับผิดชอบในการฝึกวินัยกับลูก ๆ ของตน ปัญหาครอบครัวของเอลีและดาวิดเกิดจากการขาดวินัย พระคัมภีร์สอนผู้เชื่อเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี้ว่า

"จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่พรางจากทางนั้น" (สุภาษิต 22.6)

"บุคคลที่สงวนไม่เรียกว่าเกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขา" (สุภาษิต 13.24)

ยุทธวิธีของซาตาน

โจมตีด้านวัตถุและการเงิน

เป้าหมายการโจมตีของซาตานอีกด้านหนึ่งคือ การครอบครองวัตถุสิ่งของและการเงิน การโจมตีของมันมุ่งไปที่ด้านสำคัญ 2 ด้าน คือ

หนึ่ง - การสูญเสียเงินทองโดยไม่ใช้ความผิดของผู้เชื่อ เป็นการโจมตีโดยตรงของซาตาน ในด้านการเงินหรือครอบครองวัตถุสิ่งของของผู้เชื่อ

สอง - การโจมตีทางการเงินหรือการมีวัตถุสิ่งของโดยการละเมิดแนวทางของพระคัมภีร์ การโจมตีชนิดแรกแสดงให้เห็นจากตัวอย่างของโยบใน บทที่ 1 และบทที่ 2 ซาตานโจมตีการเงินของโยบโดยการทำลายฝูงสัตว์ของเขา (ซึ่งเป็นธุรกิจของเขา) และทำลายบ้านของเขา หลังจากได้พังลงมา ! พระคัมภีร์กล่าวว่าโยบเป็นผู้ชอบธรรม ดังนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่ได้ละเมิดหลักการของพระคัมภีร์

การโจมตีชนิดที่สองแสดงให้เห็นโดยการละเมิดแนวทางของพระคัมภีร์ ซาตานรู้ว่าถ้ามันนำผู้เชื่อให้ละเมิดหลักการของพระคัมภีร์ การเงินของเขาจะไม่ได้รับการอวยพร เมื่อเขาไม่มีเงินและวัตถุสิ่งของของเขาจะไม่สามารถสนับสนุนการแพร่ขยายข่าวประเสริฐไปยังชาติต่าง ๆ ของโลก

จงศึกษาข้ออ้างอิงต่อไปนี้เป็นคัมภีร์ว่าซาตานโจมตีในด้านนี้อย่างไร

การมีหุ้นส่วนที่ไม่สมควรทางธุรกิจกับผู้ไม่เชื่อ - 2 โครินธ์ 6.14-18 (ข้อนี้มักจะนำไปใช้กับความสัมพันธ์ของการสมรส เมื่อแท้จริงแล้วนำไปใช้ได้กับการเข้ามามีส่วนใด ๆ ของผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อ)

เป็นหนี้ - โรม 13.8

การเข้าร่วมเซ็นสัญญาหนี้สินของผู้อื่น - สุภาพิต 6.1-2

ไม่จ่ายคืนแม้ว่ามีเงินพอที่จะจ่าย - สุภาพิต 3.27-28

ยึดเงินถวายและเงินสืบลดไว้ - มาลาคี 3.-12, สุภาพิต 11.24

ความไม่ซื่อสัตย์ - สุภาพิต 16.8, กิจการ 5.3-4

การขโมย - ยากอบ 5.3-4

ค่าจ้างที่ไม่ยุติธรรม - เยเรมีย์ 22.13

ความโลภ - สุภาพิต 28.22

การเสพสุรามึนเมา - สุภาพิต 23.21

การละเมิดกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวกับเงิน - โรม 13.6-7

ความขี้เกียจซึ่งทำให้เกิดความยากจน - สุภาพิต 20.13

แผนการ "รวยทางลัด" (รวยเร็ว) - สุภาพิต 20.21, 28.22

การรักเงินทอง - 1 ทิโมธี 6.10

ธุรกิจหรือการเงินที่ทำให้เกิด "ภาระหนักเกินไป" - 2 ทิโมธี 2.4

เห็นว่าการถวายเป็นเรื่องไม่สำคัญและรับเงินทุนมากเกินไปจนควรสำหรับประโยชน์ของตนเอง

1 ซามูเอล 2.29

ยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณ

ชัยชนะเรื่องการเงิน

ซาตานโจมตีการมีวัตถุประสงค์และการเงินของผู้เชื่อโดยไม่ใช้ความผิดของเขาเอง คุณอ่านเรื่องนี้ในตัวอย่างของโยบ

แต่จงจำไว้ว่า ซาตานจะไม่แตะต้องการเงินหรือการครอบครองสมบัติของโยบโดยที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาต นี่เป็นการโจมตีที่พระเจ้าทรงอนุญาตเพื่อทดสอบความเชื่อของโยบ เพราะว่าโยบเป็นคนสัตย์ซื่อ พระเจ้าทรงอวยพรเขาด้วยสิ่งที่มีมากกว่าที่เขาได้ในตอนต้น

เมื่อผู้เชื่อประสบความลำบากทางการเงินโดยไม่ใช้ความผิดของเขาเอง เขาแน่ใจได้ว่าการโจมตีนี้มาจากศัตรู ถ้าเขายังรักษาความเชื่อในพระเจ้า และยังคงบริหารกิจการเงินของเขาตามหลักการของพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงอวยพรเขาให้ได้กลับคืนมาภายหลังการทดลอง

"และพระเจ้าทรงอวยพรพระพรชีวิตที่ปลายนของโยบมากยิ่งขึ้นกว่าเบื้องต้นของท่าน" (โยบ 42.2)

ถ้าผู้เชื่อประสบความลำบากทางการเงิน เพราะว่าเขาละเมิดหลักการของพระคัมภีร์แล้วเขาต้องสำนึกผิดและแก้ไขการละเมิดนั้นเสีย

เขาต้องสลายการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ไม่เชื่อ (2 โครินธ์ 6.14-18) เขาต้องแก้ไขความไม่สัตย์ซื่อ (สุภาพีต 16.8, กิจการ 5.3-4) และการละเมิดกฎหมายของรัฐบาล (โรม 13.6-7)

เพื่อที่จะต่อต้านกับยุทธวิธีของซาตาน เขาต้องถอนตัวจากการขี้โกง (ยากอบ 5.3-4) ค่าจ้างที่ไม่ยุติธรรม (เยเรมีย์ 22.13) ความโลภ (สุภาพีต 28.22) การเสพสุรามึนเมา (สุภาพีต 23.21) และความเกียจคร้าน (สุภาพีต 20.13)

เขาควรย้ายตัวเองจากธุรกิจและการติดต่อด้านการเงินซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางเขาจากการเป็นนักรบที่ดีฝ่ายวิญญาณ (2 ทิโมธี 2.4)

เขาควรปฏิเสธแผนการ "รวยเร็ว" (สุภาพีต 20.21, 28.22) ซึ่งมีแรงจูงใจจากการรักเงินทอง (1 ทิโมธี 6.10) เขาต้องวางใจในพระเจ้ามากกว่าในความร่ำรวย (เฉลยธรรมบัญญัติ 8.18-19, สดุดี 49.6)

ผู้เชื่อควรปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากู้เงินเพื่อผู้อื่น (สุภาพีต 6.1-2) และเอาตัวเองออกจากการเป็นหนี้ (โรม 13.8, สุภาพีต 3.27-28)

ถ้าเขายึดเงินถวายเป็นเงินสิบลด เขาต้องแก้ไขการละเลยนี้ (สุภาพีต 11.24, มาลาคีย์ 3.1-2) ถ้าเขาอยู่ในฐานะได้รับเงินถวาย เขาต้องไม่ใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเห็นว่าเงินถวายเป็นเรื่องเล็กน้อย (1 ซามูเอล 2.29)

การแก้ไขการละเมิดตามพระคัมภีร์เท่านั้นที่ผู้เชื่อจะเอาชนะการโจมตีของซาตานในด้านการเงินได้

ชื่อ _____

บททดสอบตนเอง บทที่ 14

1. จงเขียนข้อพระคัมภีร์สำคัญจากความทรงจำของบทนี้

2. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานซึ่งต่อสู้กับร่างกายของเรา

3. จงสรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเอาชนะในด้านร่างกาย

4. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานในการใช้บุคลิกภาพของมนุษย์เพื่อต่อสู้ผู้เชื่อ

5. จงสรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเอาชนะเหนือบุคลิกภาพของมนุษย์ซึ่งต่อสู้ผู้เชื่อ

6. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานที่ต่อสู้กับครอบครัว

7. จงสรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อได้ชัยชนะในครอบครัว

8. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานในด้านการเงินและการมีวัตถุสิ่งของ

9. จงสรุปยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเอาชนะในด้านการเงินและวัตถุสิ่งของ

คำตอบบททดสอบ บทที่ 14

1. "ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10.10)
2. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีของซาตานต่อผู้ร่างกายของคุณ ในหน้า 180-182

3. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเอาชนะในด้านร่างกายในหน้า 182-183
4. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายยุทธวิธีของซาตานในการใช้บุคคลิกภาพของมนุษย์ ในหน้า 184-185
5. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเอาชนะเหนือบุคคลิกภาพของมนุษย์ ในหน้า 185-186
6. เปรียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีของซาตานต่อผู้ครอบครอง ในหน้า 186-187
7. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อเอาชนะครอบครอง ในหน้า 187-188
8. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีของซาตานในขอบเขตด้านการเงินและวัตถุ ในหน้า 188-189
9. เปรียบเทียบคำสรุปของคุณกับคำอธิบายเรื่องยุทธวิธีต่อต้านฝ่ายวิญญาณเพื่อให้มีชัยชนะในด้านการเงิน และการมีวัตถุ ในหน้า 189-190

เพื่อศึกษาด้วยตนเองต่อไป

จงอ่านหนังสือโยบ โยบถูกโจมตีทั้งทางด้านร่างกาย ทรัพย์สินและครอบครอง เขาถูกโจมตีโดยทางบุคคลต่าง ๆ ด้วย

เบื้องหลังสถานการณ์เหล่านี้และด้านต่างๆ ของการโจมตีคือ เหตุผลด้านวิญญาณ ดู โยบ 1.6-12, 2.1-6, 42.5

จำไว้ว่า มีเหตุผลด้านวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์และปัญหาทุกชนิดที่เราเผชิญในชีวิตของเรา